
Fundur skólaráðs Hofsstaðaskóla 30. nóvember 2022  
kl. 14.30 á bókasafni 

 

Fundarmenn kynntu sig. Mættir voru: Jökull Orri Birnisson og Elísabet Benediktsson fulltrúar  

nemenda, Rósa Björk Guðnadóttir , Hildur Birkis og Kristín Ösp Sigurðardóttir fulltrúar 

starfsmanna, Kristjana Steingrímsdóttir og Aðalheiður Konráðsdóttir fulltrúar foreldra, 

Margrét Einarsdóttir  og Hafdís Bára Kristmundsdóttir skólastjórnendur. Kristrún 

Sigurðardóttir fulltrúi grenndarsamfélagsins boðaði forföll.  

Dagskrá:  

1. Umbótaáætlun ytra mats – áfangaskýrsla. 

Áfangaskýrslu var skilað 28.11. Hún er samþykkt og vinna við umbætur er sögð markviss. 

Skýrslan fer á vefinn skólans í dag undir stefnumörkun og sjálfsmat. Leiðsagnarmat er stór 

þáttur í umbótum.  

2. Leiðsagnarnám – þróunarverkefni. Margrét aðstoðarskólastjóri kynnti þróunarverkefni 

sem unnið er á þessu skólaári. Rósa Björk sagði frá kennsluuppbyggingunni í leiðsagnarnámi. 

Markvisst verið unnið að þessu þróunarverkefni í gegnum stýrihóp i skólanum ásamt öllum 

kennurum. Nemendur sögðu frá sinni upplifun m.a. af áfangamarkmiðum.  

3. Húsnæðismál. Tekin voru sýni víða í húsinu 1. nóvember sl. Svör hafa ekki borist. Tilkynnt 

hefur verið um tvö börn til viðbótar sem eru með einkenni sem gætu verið vegna húsnæðis. 

Foreldrar hafa opnað spjallþræði og margt hefur verið sagt þar. Tveir bekkir hafa verið færðir 

til og tónmenntakennsla er á faraldsfæti. Skýrslu um sýnatöku frá árinu 2021 er hægt að 

nálgast hjá ritara en hún er annars ekki opinber.  

4. Erindi frá nemendum. Nemendur vilja koma því á framfæri að það mættu vera 

fjölbreyttari leiktæki á skólasvæðinu. 

5. Erindi frá foreldrum. Jólaskemmtunin gekk mjög vel, mæting var mjög góð og virkni 

bekkjarfulltrúa sömuleiðis. Allskonar fjölbreytt verkefni voru í boði og seldar voru vöfflur. 

6. Önnur mál.  

a. Fræðsla: Garðabær stendur fyrir fræðslufundum fyrir kennara um 

Verkfærakistu KVAN og í fyrsta sinn verður námskeið fyrir foreldra í 1. og bekk í janúar. Þar 

fjallar Vanda Sigurgeirsdóttir um foreldrahlutverkið. Verkfærakistan nýtist vel í starfi og 

tengist Uppeldi til ábyrgðar og Vaxandi hugarfari.  

b. Garðabær hefur gert samning við samtökin 78 um fræðslu fyrir nemendur í 3., 6. og 9. 

bekk, starfsfólk og stjórnendur skóla. Ráðgjöf verður einnig í boði.  

c. Í janúar verður farið yfir rýmingaráætlun skólans og rýming æfð í kjölfarið.  

d. Niðurstöður úr fyrstu nemendakönnun Skólapúlsins liggur fyrir og eru niðurstöður 

almennt jákvæðar. Nemendum líður vel og virkni í kennslustundum hefur aukist. Fleiri 

kannanir verða lagðar fyrir úrtak nemenda í 6. og 7. bekk í vetur.  



e. Á Degi íslenskrar tungu var unnið með orðaforða og völdu nemendur uppáhaldsorðið sitt 

og voru vinsælustu orðin hengd upp í miðrými skólans. Vinsælasta orðið var fjölskylda.  

f. Jólaskemmtun á sal verður 19. desember og sér 7. bekkur um hana. 20. desember sverða 

Litli jólin og þá verður og rólegur notalegur dagur ásamt jólaballi. Allir nemendur mæta á 

milli kl.  09:00 til 11:00.  

Næsti fundur skólaráðs verður 1. febrúar 2023.  

Margrét Einarsdóttir 


